



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
8 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ประชาไท ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 237 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 225 ราย และผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 12 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 23,371 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วอีก 668 ราย รวมเป็น 16,942 ราย ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 6,350 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 79 รายคงที่

-**สมุทรสาคร** รายใหม่มาเพิ่มอีก 202 ยอดรวม 14,732 ราย

-**สมุทรสงคราม** พบเพิ่มอีก 1 ราย ยอดรวม 54 ราย

-**ตาก** จากการดำเนินการปูพรมตรวจหาโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสดแม่สอด ตลาดสดพาเจริญ ชุมชนบัวคูณ และซอยหน้า รพ.แม่สอด เป็นรอบที่ 2 จำนวน 2,246 ราย พบติดเชื้อ 7 ราย นำตัวเข้ากักตัวใน LSQ คาดว่ามีการเชื่อมโยงกับครัวชาวเมียนมา อายุ 78 ปี และ บุคคลใน 7 ครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในตลาดศรีมอย ก่อนหน้านี้

-**นครปฐม** พบผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 20 ปี ชาวตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน ได้สัมผัสโควิด-19 มาจาก จ.สมุทรสาคร ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 21 คน

-**กทม.** ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 17 ราย จากระบบบริการ 14 ราย คัดกรองเชิงรุก 3 ราย เข้า รพ.รับการรักษาแล้ว สอบสวนโรคแล้วเสร็จ 12 ราย โดยพบว่า โทม์ไลน์ของผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในฝั่งธน ย่านภาษีเจริญ บางหว้า บางแค โดยผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตเดินทางไปห้างแพลตทินัม ตลาดสำเพ็ง ตลาด อินดี้ ดาวคะนอง เขตจอมทอง เพื่อซื้ออาหารกลับมาที่พัก ก่อนจะพบว่าญาติที่พอกอยู่ที่เดียวกันติดโควิด

-**นนทบุรี** พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 2 ราย จากการค้นหาเชิงรุก

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์) ,เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ สยามรัฐ อินโฟเควสท์ thebangkokinsight nationtv.thailandplus sanook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ภาพรวมจังหวัดต่างๆ สามารถควบคุมการระบาดได้ดี ยังมีรายงานการติดเชื้อที่สมุทรสาคร ตาก และ กทม. โดย จ.สมุทรสาครยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มลดลงหลังดำเนินการควบคุมตามแผน ขณะนี้ได้ใช้มาตรการ Bubble and Sealed ให้แรงงานทำงานอยู่ในโรงงานและภายในที่พัก ไม่ให้ปะปนแพร่กระจายเชื้อไปชุมชน หากเจ็บป่วยนำออกไปรักษา และยังคงคัดกรองในโรงงานขนาดเล็กหรือในชุมชนบางแห่งเพื่อค้นหาผู้ป่วย ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมและดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

-ส่วน จ.ตาก ยังพบการติดเชื้อในชุมชน แสดงว่ายังมีการพบปะระหว่างคนไทยและเมียนมาทั้ง 2 ฝั่ง จำเป็นต้องยกระดับการควบคุมพื้นที่ให้เข้มข้นมากขึ้น ขณะที่ กทม.ยังพบแรงงานต่างด้าวทำงานบ้านติดเชื้อแบบไม่มีอาการ และแพร่เชื้อไปยังนายจ้าง ต้องกำชับหลีกเลี่ยงการพบปะกับเพื่อนโดยไม่สวมหน้ากาก ลดการเดินทางและงดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นวงใหญ่ เพราะอาจแพร่เชื้อให้คนที่บ้านและที่ทำงาน

-สำหรับชายแดนไทย-มาเลเซีย กรณีการประสานรับผู้พันโทชจากประเทศมาเลเซียผ่านจุดผ่านแดนถาวรกลับมาประเทศไทย ตั้งแต่ 13 ม.ค. - 5 ก.พ. 2564 มีการผ่านด่านเบตง จ.ยะลา และด่านวังประจัน จ.สตูล จำนวน 66 ราย ตรวจพบการติดเชื้อ 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.78 เนื่องจากอยู่รวมกันในที่กักกัน ก่อนเข้ามาในด่านอย่างถูกกฎหมายทำให้มั่นใจว่าจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ เช่นเดียวกับการขนส่งสินค้าข้ามแดน ที่ใช้โมเดลเดียวกับ อ.แม่สอด คือ ไม่ให้รถสินค้าเข้ามาในเมืองขนส่งสินค้าในเขตพื้นที่โซนบริเวณชายแดน ไม่ให้คนขับลงจากรถมาปะปน และสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุกเป็นระยะ ทำให้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ชาวมาเลเซียอายุ 40 ปี พนักงานขับรถขนส่งสินค้า โดยประสานส่งกลับไปกักกันที่มาเลเซีย ซึ่งต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ คมชัดลึก)

-สร. ให้สถาบันบำราศนราดูร จัดระบบการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มี 8 ขั้นตอน ใช้เวลารวม 37 นาทีตั้งแต่คัดกรองถึงกลับบ้าน และแอดไลน์ “หมอพร้อม” ติดตามผล ฝ้าระวังอาการหลังฉีด 1, 7, 30 วัน แจ้งนัดฉีดเข็ม 2 รับใบยืนยันการฉีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ)

-นิตกรชำนาญการพิเศษ สสจ.เพชรบูรณ์ ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ กลับมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่กักตัว แถมยังมาตั้งวงดื่มสุรารายอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าพล ได้ออกหมายเรียกให้นายอรรถพล มา

รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยโพสต์ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ nationtv.กรมประชาสัมพันธ์ Chiangmai-mai innnews)

-สสจ.เชียงใหม่ สสจ.ชัยนาท สสจ.ลพบุรี สสจ.สุราษฎร์ธานี รพ.ตรัง ร่วมให้กำลังใจและส่งนักรบชุดขาว เดินทางไปปฏิบัติสู้ภัยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ thebangkokinsight innnews workpointtoday)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย ที่ประชุมศบค.ได้มีการประชุมร่วมผ่านระบบ Video Conference กับฝ่ายปกครองและสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร ซึ่งสิ่งที่มีความกังวล คือ มีความยากลำบากในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด เพราะ จ.สมุทรสาคร มีโรงงานและชุมชนเป็นจำนวนมาก ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ในการควบคุมป้องกัน ที่ขณะนี้มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก กว่า 1 แสนคน และตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. นี้ จะยังคงมีการตรวจหาเชื้อให้ได้ วันละ 10,000 คนต่อวัน เพื่อสร้างความมั่นใจ และหากผ่านพ้นไปจนถึงสิ้นเดือน ก.พ. มีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ก็จะสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่น ขณะที่ในส่วนของจังหวัดอื่นๆนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้ติดเชื้อลดลง และจากระบบการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย หรือระบบ AIMASK พบว่าระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-4 ก.พ. ในเขต กทม.มีผู้ใส่หน้ากากถูกต้อง 98.07% เพิ่มขึ้น 0.54 % ใส่ไม่ถูกต้อง 1.15% ลดลง 0.27% และไม่ใส่หน้ากาก 0.78% ลดลง 0.27% จากข้อมูลพบว่าการใส่หน้ากากอนามัยจะน้อยลงในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จึงขอฝากประชาชนให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ)

-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนิดาโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 27.60 ยังพอใจมากต่อการดำเนินการของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงได้ชัดเจน สามารถทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ นอกจากนี้ ประชาชนยังเห็นด้วยต่อการผ่อนคลายมาตรการของรัฐ เพราะทำให้ธุรกิจดำเนินกิจกรรมได้ เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้ดีขึ้น และสามารถกลับมาประกอบอาชีพ เป็นการแสดงให้เห็นว่านายกฯ และรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาได้ถูกทางแล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจในตัวนายกฯ และรัฐบาล ที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายให้โดยเร็ว ทั้งการดูแลมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม และบรรเทาความเดือดร้อน

-ขณะที่การจัดหาวัคซีนนั้นตนเองก็ขอให้ประชาชนได้สบายใจเช่นกัน เพราะนายกฯ ได้ยืนยันแล้วว่า การจัดหาวัคซีนจะต้องให้ครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างแน่นอน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการให้วัคซีนที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-มาตามแปง-นวลพรรณ ลำคำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรทางการแพทย์สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นคุ้มครองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบต่อเนื่อง มีทุนประกันภัยรวม 55,050,000 บาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 367 คน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน โดยมีนายแพทย์อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ สปริงนิวส์ tnnthailand)

-บริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นักท่องเที่ยวทยอยมาเที่ยวอย่างสนุกสนาน เนื่องจากปลดล็อกพื้นที่ จ.ชลบุรี จากสีแดงเป็นสีส้ม ประกอบกับไม่มีผู้ติดเชื้อมา 7 วันแล้ว บรรดาพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาดนำสิ่งของมาวางขายตามปกติ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ บ้านเมือง)

-นายธนธร จีรังเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ 3 ข้อสังเกต+3 ข้อเสนอ แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด เพื่อพาประเทศคืนสู่ความเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยตอนหนึ่งระบุว่า จนถึงตอนนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่มี สรุปได้ว่ารัฐบาลจัดหาวัคซีนได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่น ฉีดวัคซีนช้ากว่าประเทศอื่น แต่แทนที่รัฐบาลจะออกมายอมรับความผิดพลาดของตนเอง กลับออกมาแก้ตัวด้วยข้ออ้างที่ไม่สมเหตุผล ตนมีข้อเสนอถึงรัฐบาล 3 ประการ เพื่อจัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้รวดเร็วกว่านี้ นำประเทศกลับสู่ความเป็นปกติได้เร็วกว่านี้ 1.เป้าหมายการฉีดวัคซีนเดือนละ 5 ล้านเข็ม น้อยเกินไปและช้าเกินไป รัฐบาลจึงต้องเร่งเจรจาหาผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบได้เร็วกว่านี้ 2.รัฐบาล ต้องเริ่มออกแบบกระบวนการฉีดวัคซีนอย่างลงรายละเอียด หากเราต้องการฉีดให้ได้ 5 ล้านเข็มต่อเดือน รัฐบาลต้องเริ่มกำหนดศูนย์ฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนว่าแต่ละจังหวัดมีกี่ศูนย์ที่ใดบ้าง หลังจากนั้นจึงออกแบบกระบวนการในแต่ละศูนย์ ว่ามีกี่สถานีฉีด แต่ละสถานีต้องใช้บุคลากรเท่าใด กี่ลัด เพื่อครอบคลุมทั้ง 7 วัน บุคลากรจะมาจากไหน และต้องเพิ่มทักษะอย่างไรบ้าง ส่วน 3.รัฐบาลต้องเปลี่ยนท่าทีในการพูดเรื่องวัคซีนกับประชาชน ต้องเลิกทำให้ประชาชนกลัววัคซีน บอกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เรื่องการแพ้วัคซีน ซึ่งอ้างอิงได้จากผลการทดสอบยาในระยะสาม เปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนไว้วางใจ หากประชาชนไม่ยอมรับการฉีดวัคซีน ต่อให้จัดหาวัคซีนมาได้ก็ไม่มีประโยชน์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด ประชาชาติ ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าว แปซิฟิก workpointtoday thebangkokinsight thaiPBS bbc springnews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อและแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 ผ่านรายการพีเอ็ม-พอดแคสต์ ยืนยันสามารถจัดหาวัคซีน COVID-19 ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมย้ำสาเหตุให้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ในการผลิตวัคซีนในประเทศไทยเพียงรายเดียว เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตคัดเลือกเอง โดยพิจารณาจากความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่จริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า ขณะนี้โควิดวัคซีนขึ้นทะเบียนฉุกเฉินแล้วในบางประเทศ 11 ชนิด มีน้องใหม่คือ Johnson and Johnson และ Novavax ซึ่ง Novavax เพิ่งขึ้นทะเบียนฉุกเฉินในแคนาดา และรอของอเมริกาเอง เมื่อวัคซีนไม่เพียงพอ การให้วัคซีนเข็มแรก ถ้าต้องรอเข็มสองด้วย ตัวเดียวกันจะยากในการบริหารวัคซีนในหมู่เกาะ กรณีวัคซีนขาดแคลนต้องเก็บวัคซีนหรือกันไว้เข็มสองหรือตารางการให้ต้องเลื่อนออกไป ขณะนี้ยังกำหนดให้วัคซีนยี่ห้อเดียวกันอยู่ ดังนั้น การให้วัคซีนต่างยี่ห้อกันได้ จะทำให้การบริหารวัคซีนได้เร็ว ครอบคลุม คนหมู่เกาะ วัคซีนรัสเซีย Sputnik ใช้ 2 เข็ม ให้ต่างชนิด ต่างเวกเตอร์ได้ผลดีกว่าการให้เวกเตอร์ไวรัสตัวเดียวกัน จึงเป็นไปได้ ถ้าวัคซีนไวรัสเวกเตอร์จะให้ ต่างชนิดกัน ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าเข็ม 1 และเข็ม 2 ให้ต่างชนิดกันผลเป็นอย่างไร ถ้าผลออกมาสลับยี่ห้อกันได้ การบริหารวัคซีนจะง่ายขึ้น อดใจรออีก 3-4 เดือน น่าจะรู้ผล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ สยามกีฬา)

-นิต้าโพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่องโควิด-19 รอบใหม่ ในหัวข้อการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 63.12 จะรับบริการฉีดวัคซีนฟรีจากรัฐบาล ส่วนร้อยละ 23.57 จะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และร้อยละ 7.98 จะยอมเสียเงินเองในการฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐ ส่วนร้อยละ 5.33 ไม่ทราบ, ไม่ตอบ, ไม่สนใจ.

2. วัคซีนพาสปอร์ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ newtv.thaigov thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่าองค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนำให้ใช้มาตรการ “พาสปอร์ตวัคซีนโควิด 19” เป็นเงื่อนไขสำหรับคนเดินทางเข้าประเทศ แทนการกักตัว 14 วัน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลประสิทธิภาพที่เพียงพอ ยังต้องติดตามผลการศึกษา แต่ในอนาคตถ้ามีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะนำพาสปอร์ตวัคซีนมาเป็นข้อกำหนด แต่ยังคงติดตามสถานการณ์ต่อไป

3. เสนอฉีดวัคซีนแรงงานพนักงานท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูง ให้ได้ฉีดในกลุ่มแรก ๆ ได้แก่ 1. ผู้ที่มีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2. พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร 3. คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถนำเที่ยว 4. หมอนวด พนักงานสปา ทั้งนี้การฉีดวัคซีน จะเริ่มในจังหวัดท่องเที่ยวอย่าง กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา โดยคาดการณ์มีจำนวน 2.5 ล้านคน ใช้วัคซีน 5 ล้านโดส เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการท่องเที่ยว โดยหลังจากนี้จะได้นำเสนอข้อสรุปเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

4. อภิปรายไม่ไว้วางใจรมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)

-การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค เปิดตัวผู้ร่วมอภิปรายรวม 38 คน โดยการอภิปรายรัฐมนตรี 10 คน พุ่งเป้าไปที่การบริหารราชการแผ่นดิน การแก้ปัญหา COVID-19 ของนายกา ที่พรรคฝ่ายค้านมองว่า “ล้มเหลว”

5. การควบคุมโรคที่สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนกุมภาพันธ์ได้ย้ายจากคลัสเตอร์ "ตลาดกลางกุ้ง" มาที่ "โรงงาน" อย่างเต็มรูปแบบ ปัญหาตอนนี้ก็คือยิ่งตรวจมาก ยิ่งเจอมากขึ้น และไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครกำลังเร่งดำเนินการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ภายในโรงงาน โดยใช้ระบบการจัดการภายในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม (bubble & seal) โดยเฉพาะในโรงงานขนาดใหญ่ 7 แห่ง ที่อยู่บริเวณพื้นที่สีแดงในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีพนักงานกลุ่มเสี่ยงรวมกันประมาณ 50,083 คน "แต่ทั้งหมดยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่" ดังนั้น สธ.จะใช้เวลาภายในอาทิตย์นี้ เพื่อ "ปรับแผน การทำงาน" โดยจะมีการหารือกับฝ่าย ความมั่นคงในเรื่องการ "ควบคุมแรงงาน" เหล่านี้ หากสามารถใช้มาตรการ bubble & seal ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าที่สมุทรสาครจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือน ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงจะเริ่มลดลง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

6. จุฬารายออกประกาศ 4 ข้อ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สปริงนิวส์ workpointtoday sanook newtv.js100)

-จุฬาลงกรณ์ฯ ออกประกาศภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย ซึ่งพักอยู่ห้องติดกับผู้ป่วยรายแรกและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน จึงกำหนดมาตรการในดำเนินการดังนี้ 1. สอบสวนโรคผู้ป่วย 2 คนใหม่โดยเร็วที่สุด 2. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 2 คนดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที 3. สอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยดังกล่าว เพื่อกำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยง ลาหยุดเพื่อกักบริเวณดู

ประเด็นข่าว

อาการเป็นเวลา 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถขอรับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริหารสุขภาพ จุฬาฯ โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ให้สำนักบริหารระบบกายภาพฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.ประสิทธิภาพวัคซีนแอสตราเซนเนก้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

-บริษัทแอสตราเซนเนก้า เปิดเผยผลการทดลองวัคซีนของบริษัทกับเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือ บี.1.351 พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์บี.1.351 จากผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยได้ในระดับจำกัด โดยผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดไม่มีใครต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเลย โดยต่อไปจะเป็นการทดลองประสิทธิภาพของวัคซีน ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ซึ่งเบื้องต้นแอสตราเซนเนก้ายังคงมั่นใจว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (positioningmag)

-วารสารการแพทย์ เดอะ แลนเซต ได้รายงานผลวิเคราะห์เบื้องต้นการทดลองคลินิกระยะที่สามจากกลุ่มวิจัยในสหราชอาณาจักร, บราซิล และแอฟริกาใต้ ยืนยันวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ 'แอสตราเซนเนก้า' (AstraZeneca) ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค COVID-19 โดยไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจาก 22 วันหลังได้รับวัคซีนเข็มแรก

8.ประชาชนกลัวติดโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา)

-นิต้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “COVID-19 รอบใหม่” รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงความกลัวของประชาชนว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด จากการแพร่ระบาดในขณะนี้ พบว่า ร้อยละ 25.86 ระบุว่า มีความกลัวมาก เพราะเชื้อไวรัส มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมาก ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ประชาชนบางกลุ่มยังละเลย ในการป้องกันตนเอง และยังไม่มีการฉีดวัคซีนหรือการรักษาให้หายขาด ส่วนร้อยละ 37.79 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลัว เพราะผู้ติดเชื้อไวรัสมีจำนวนมากกว่ารอบที่แล้ว พบผู้ที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการมากขึ้นทำให้ติดกันง่ายกว่าเดิม จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานและต้องเจอกับผู้คนจำนวนมาก ขณะที่ร้อยละ 18.86 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกลัว เพราะประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี หลีกเลี่ยงไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และมั่นใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาให้หาย และร้อยละ 17.49 ระบุว่า ไม่มีความกลัวเลย เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเองอย่างดีมาก และไม่ได้อาศัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100 tnnthailand Xinhua Thai businesstoday)

-สเปน ตั้งเป้าว่า จะฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดฯ ให้ได้จำนวนร้อยละ 70 จากจำนวนประชากรทั้งหมด... **ฝรั่งเศส** ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดฯ ขนานของแอสตราเซนเนกา/มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ให้แก่ประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี ในเมืองลียง เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีน... **อิสราเอล** เผยผู้ติดเชื้อลดลง หลังฉีดวัคซีนโควิด-19... **เกาหลีใต้** ขยายการบังคับใช้มาตรการรักษา ระยะห่างทางสังคม ไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ ... **กัมพูชา** รับวัคซีนโควิดจากจีน 60 แสนโดส เตรียมฉีดครั้งแรก 10 ก.พ.นี้ กำหนดผู้ที่จะเข้ารับวัคซีน ต้องมีอายุระหว่าง 18-59 ปี เท่านั้น... **สหรัฐ** ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งเป็นเกือบ 27 ล้านคน... **มาเก๊า** รับมอบวัคซีนโควิด-19 'แอสโดส' จากจีน โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนวันตรุษจีน และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับวัคซีนช่วงหลังตรุษจีน... **อัฟกานิสถาน** ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชุดแรกแล้ว 500,000 โดส... **เมียนมา** ขึ้นทะเบียนวัคซีนรัสเซีย 'สปุตนิค วี' ฉีดให้ผู้สูงอายุ เป็นประเทศแรกในเอเชีย... **อินโดนีเซีย** อนุมัติใช้วัคซีนโควิด-19 ของ 'ซิโนแวค' กับกลุ่มผู้สูงอายุ

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 106,673,989 ราย ผู้เสียชีวิต 2,326,773 ราย รักษาหายแล้ว 78,374,257 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของโลก

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ @Check sith มีการส่งข้อความไปยังไลน์ของประชาชน อ้างว่าเป็นระบบเช็คสิทธิ ก่อนนำส่ง รพ. เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมแนบลิงก์ให้เข้าไปกรอกบัตรประชาชน สปสช.ไม่เคยจัดทำการสื่อสารนี้ ถือเป็น การแอบอ้างหน่วยงานรัฐ เพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดยสปสช. ได้ประสาน ไปยังบริษัท ไลน์ฯ ให้ระงับไลน์ดังกล่าว และเตรียมแจ้งดำเนินคดีผู้แอบอ้าง หากประชาชนต้องการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ดำเนินการได้ผ่าน 4 ช่องทาง คือ 1.สายด่วน สปสช. 1330 2.เว็บไซต์ www.nhso.go.th คลินิกตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ 3.ไลน์ @สปสช และ ไลน์ @ucbkk สร้างสุข และ 4.แอปพลิเคชัน สปสช.

วิธีเลือกเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลตรุษจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่น

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีเลือกซื้อสัตว์ปีกให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” แม้ว่าประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันก็ตาม นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลดังกล่าวนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

- นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในเทศกาลตรุษจีนนี้ กรมปศุสัตว์สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์เป็นกรณีพิเศษ มีการตรวจสอบเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารตกค้างต่างๆ เช่น สารเร่งเนื้อแดง ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นอกจากนี้ ในส่วนโรคระบาดสัตว์ที่เป็นโรคสัตว์สู่คน เช่น ไข้หวัดนก ขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในสัตว์ปีก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าในเทศกาลตรุษจีนปี 2564 นี้ สินค้าปศุสัตว์นั้นปลอดภัย โดย ผู้บริโภคควรใส่ใจเลือกสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่ จำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้ สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”